

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#กรุงเทพธุรกิจ

หุ้นเพิ่มทุน'นกแอร์'เข้าเทรดค.ล.ต.ย้ำ'กลุ่มจุฬางู'ไม่ถึงเกณฑ์เทคเดอรั

นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคาหุ้นอาจลดลงแต่ไม่แรง

หุ้นเพิ่มทุนรอบ 2 ของ "นกแอร์" เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ นักวิเคราะห์ประเมินราคาอาจปรับลดลงแต่ไม่แรงเพราะได้ลูชิ่งไปแล้ว ด้านค.ล.ต.ชี้"กลุ่มจุฬางู"ผู้ถือหุ้นใหญ่รับซื้อหุ้นเพิ่มทุนรอบ 2 ไม่เข้าเกณฑ์ต้องทำคำเสนอซื้อแม้ว่าถือเกิน 25% และมีนามสกุลเดียวกันหลายคน

โบรกเมินวิเคราะห์หุ้นจาวขาดความเชื่อมั่นงบการเงิน

จากการสำรวจภาพรวมการจัดทำบทวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์ พบว่าหลายบริษัทจัดทำบทวิเคราะห์ในหุ้นที่มีประเด็นลดลง โดยเฉพาะบริษัทที่ถูกเครื่องหมาย NP ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อาทิ บริษัท กรู๊ปลี่ส จำกัด (มหาชน) GL ซึ่งรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน ผู้จัดทำบทวิเคราะห์ทั้งสิ้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ ลดลงจากช่วงต้นปีที่มี ผู้จัดทำบทวิเคราะห์ทั้งสิ้น 6 บริษัท และบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) PACE มีผู้จัดทำบทวิเคราะห์ทั้งสิ้น 4 บริษัทหลักทรัพย์ ลดลงจาก ช่วงต้นปีที่มี 6 บริษัท

'บัวหลวง'ชี้สินเชื่อเอสเอ็มอีแผ่ว

แบงก์กรุงเทพชี้สินเชื่อ เอสเอ็มอียังเติบโตได้น้อย จากความต้องการสินเชื่อหมุนเวียนลดลงแต่ไม่น่าห่วง ชี้เอสเอ็มอีรายใหญ่ยังแข็งแกร่ง ต่างชาติสนใจร่วมทุนหวังใช้ขยายสู่เออีซี ล่าสุด "ทั้งฮัวซิน กรุ๊ป" ร่วมทุนบริษัทญี่ปุ่น ตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์อาหาร

#ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ฝรั่งจ่อทิ้งหุ้นไทยช่วงโค้งสุดท้าย'ทิสโก้'แนะทยอยเก็บไว้รอขายปี

บล.ทิสโก้ชี้เดือน พ.ย.-ธ.ค.ต่างชาติเตรียมเทขายหุ้นไทย หอบผลตอบแทนกลับบ้านกว่า 20% แนะนำจึงหวั่นซื้อหุ้นเก็บรอขายปีหน้าที่กรอบ 1,850 จุดในไตรมาส 1/2561 คาดเดือนนี้อาจได้เห็น DOWJONES ดกหนักช่วงสภาองเกรสประกาศผ่านกฎหมายปฏิรูปภาษี

CPFไตรมาส3โตไม่ต่ำกว่า30%หลายปัจจัยบวกหนุนปี61เติบโตแกร่ง

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ไตรมาส 3 โภรกษ คาดกำไรปกติเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% จากไตรมาสก่อน จากหลายปัจจัยบวก ทั้งช่วงไฮซีซั่น การส่งออกเพิ่มขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่ำ และธุรกิจหมูในเวียดนามขาดทุนลดลงจากราคาหมูพื้นตัว คาด Excess supply ของหมูในเวียดนามจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บล.เมย์แบงก์ฯ ประเมินปี 61 กำไร CPF จะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นจากรัฐกิจในหลายประเทศพื้นตัวและดอกเบี้ยจ่ายลดลง แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย (SOTP) 31.60 บาท

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดัชนีเชื่อมั่นศก.คนรากหญ้าขยับเพิ่ม

ผอ.ออมสินเผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 3 ปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 โดยมาอยู่ที่ 46.9 คาดไตรมาส 4 ดัชนีความเชื่อจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่มุมมองในอีก 6 เดือนข้างหน้า ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 48.8 จากแรงสนับสนุนของนโยบายการให้สวัสดิการคนจน ขณะที่ผลสำรวจพฤติกรรมกรรมการออมของคนระดับฐานรากมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น พบส่วนใหญ่เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วยฉุกเฉินสูงถึง 79.8% ขณะที่การออมเพื่อซื้อบ้านยังมีสัดส่วนไม่มาก

#โพสต์ทูเดย์

สินเชื่อ 'เอสเอ็มอี' เริ่มขยับ แบงก์กรุงเทพเผยยอดปล่อยกู้เติบโตเพิ่ม 1% ต่างชาติสนใจร่วมลงทุนธุรกิจด้วย

แบงก์กรุงเทพแจงสินเชื่อเอสเอ็มอีโค้งสุดท้ายของปีนี้โตเพิ่มต่อเนื่อง ระบุเอสเอ็มอีไทยรุ่นนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมกิจการเพิ่มขึ้น

นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า การขยายตัวของสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารโดยรวมยังขยายตัวบ้างเล็กน้อยเพิ่มประมาณ 1% กว่าๆ ส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อร่วมลงทุนกับต่างประเทศของเอสเอ็มอีที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ไฟเขียวราชการ ซื้อค่าเงินล่วงหน้า

แก้กฎส่วนราชการเบิกเงินคงคลังซื้อเงินตราต่างประเทศได้ก่อนกำหนด เพิ่มความคล่องตัว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ซึ่งมีสาระสำคัญแก้ไขปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

#เดลินิวส์

งูมือเอกชนดังตปท.ลงทุน สอท.เมินรัฐเดินหน้าเอง

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.อยู่ระหว่างประสานงานนำนักลงทุนที่เป็นสมาชิกของส.อ.ท. เดินทางไปติดต่อเจรจาร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ที่มีเทคโนโลยีสูงให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยตรง โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติจากเยอรมนี เม็กซิโก ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน เพื่อให้การลงทุนของภาคเอกชนมีความคืบหน้า ชัดเจนโดยเร็ว แม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะออกเดินสายโรดโชว์ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เพื่อเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็ตาม

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เปิดทางซื้อเงินนอกจ่ายหนี้ และหน่วยงานป้องกันเสียว

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เห็นชอบร่างกฎหมายของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิม เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ สามารถเบิกเงินไปซื้อเงินตราต่างประเทศ ในสกุลเงินที่ต้องจ่ายหนี้ได้ โดยทยอยซื้อหรือซื้อ ทั้งจำนวนก็ได้ หรือให้นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ และเมื่อถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ ก็ให้นำเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปชำระหนี้ดังกล่าวได้

#ไทยรัฐ

เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น

ความเชื่อมั่นการจ่ายหนี้-หารายได้สูงขึ้น

เปิดผลสำรวจประชาชนระดับฐานราก พบดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น ขณะที่ผลสำรวจพฤติกรรมการออมพบมีการออมมากขึ้น

บีเจ้ากระทรวงดีอี เคาะราคาเน็ตรัฐ!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ได้ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายให้หมู่บ้านละ 1 จุด จำนวน 24,700 หมู่บ้าน มูลค่า 15,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐนั้น ขณะนี้ทีโอทีได้ติดตั้งแล้ว 20,000 หมู่บ้าน คาดจะติดตั้งครบเดือน ธ.ค.นี้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถให้บริการได้เพราะกระทรวงดีอียังไม่ประกาศค่าบริการรายเดือนทำให้เสียโอกาสมาก

บินไทยเพิ่มเที่ยวบินบรัสเซลส์

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำเบลเยียม รายงานว่า สายการบินไทยได้เพิ่มเที่ยวบินตรงมายังสนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จาก 4 เที่ยวบินเป็น 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงกับเส้นทางการบินจากกรุงเทพฯสู่กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "Capital of Europe" เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป หรือ EU และสภายุโรป รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต(NATO) และองค์การศุลกากรโลก(WCO) โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส เอ 350-900

ขงคลังคืน"แท็กซี่พินด์"ในห้างสรรพสินค้า

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการการจัดบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จุดขาย(แท็กซี่พินด์) เช่น ในห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจับจ่ายสินค้าในไทยมากขึ้น

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เบื้องต้นจะเสนอให้นำร่องทดลองในห้างสรรพสินค้าใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักก่อน เช่น ย่าน
ราชประสงค์ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา คาดว่าจะหารือกับกระทรวงการคลังภายในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อให้
มาตรการออกมาทันช่วงเดือน ธ.ค. ที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว(ไฮซีซั่น)